

định sự trường tồn của một chế độ. Cộng Sản trong nước càng đàn áp các phong trào đòi tự do dân chủ, thì càng gây thêm hận thù, căm phẫn. Tức nước sẽ vỡ bờ, không có bạo quyền nào có thể ngăn chặn được sức mạnh của toàn dân.

Kính thưa quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu,

Tổng Hội CSQG không phải được thành lập để chỉnh đốn hàng ngũ, trở về Việt Nam tiếp thu ngành Cảnh Sát Công An của Việt Cộng. Hầu hết anh em chúng ta đã quá tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy, nhiều Niên Trưởng đã quá tuổi 80, 90, tay đã run, gối mỏi, lưng còng, không còn gánh vác được trách nhiệm trừ bạo an dân như hơn 48 năm trước. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của chúng ta là tạo môi trường thuận lợi cho Thế Hệ Hậu Duệ dần thân vào đại cuộc cứu quốc và kiến quốc. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và tế nhị. Vận động, khuyến khích con em chúng ta đấu tranh không phải là chuyện dễ dàng. Tuổi trẻ ngày nay có cách nhìn, cách sinh hoạt khác với cha anh. Tuy nhiên, chúng ta tin chắc rằng con em chúng ta đều quan tâm với đời sống tự do trong một chế độ tự do dân chủ cao, thì không thể nào chấp nhận một chế độ độc tài toàn trị cực kỳ tham nhũng như hiện nay ở Việt Nam. Bậc cha anh cần tạo điều kiện cho con em có thể ứng dụng khả năng, phát huy sáng kiến tìm ra con đường thích ứng với thời đại để viết nên trang sử mới cho quê cha đất tổ.

Trong dịp đầu Xuân Giáp Thìn, thay mặt Hội Đồng Quản Trị, chúng tôi kính chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, may mắn và vững tin là bất cứ nơi nào, lúc nào thế hệ trẻ vẫn là tương lai của quê hương dân tộc.

California 1 tháng 11 2023  
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

**Trần Quan An**



## **Xuân Về Nhớ Bạn**

*Bâng khuâng nhớ bạn lúc Xuân về,  
Luu lạc cùng chung cảnh mất quê.  
Chớp mắt trôi gần năm thập kỷ,  
Chau mây chưa chín nửa nôi kê.  
Quem đàn bao kẻ chờ sang bên,  
Sông Dịch kia ai đã ven thề.  
Mơ một ngày mai trên đất Mẹ,  
Anh, Tôi, nâng chén đón Xuân về.*

*Xuân về nhớ bạn gói đôi hàng,  
Chúc chị cùng anh vạn sự khang.  
Sức khỏe dồi dào, tâm trí sáng,  
Mãn đường kim ngọc, thật giàu sang.  
Thơ văn nổi tiếng cùng thiên hạ,  
Tình cảm chan hòa khắp thế gian.  
Từ buổi quen nhau qua nét bút,  
Luôn gìn tương kính, giữ trung cương.*

**Lê Khanh**